

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 21/10/2021)

Ngày 21/10/2021, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức giao ban theo quy chế làm việc. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành, đại diện lãnh đạo một số sở, cơ quan liên quan và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất một số nội dung sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (Nguồn vốn NSTW trong nước)

Nhất trí với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 107/TTr-SKHĐT ngày 14/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (Nguồn vốn NSTW trong nước)

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.

2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án thương mại dịch vụ, xã hội hóa trên địa bàn tỉnh (Báo cáo số 652/BC-SKHĐT ngày 14/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 652/BC-SKHĐT ngày 14/10/2021 về rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án thương mại dịch vụ, xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với nội dung lập hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng, giao UBND cấp huyện tự xác định quy trình thực hiện.

Về xác định đất công ích trong đề xuất danh mục dự án: Các huyện, thành phố thực hiện theo văn bản ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về giá đất thương mại, dịch vụ và cơ chế điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất dự án thương mại dịch vụ: UBND tỉnh thảo luận tại Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2021 và sẽ trình HĐND tỉnh xem xét quyết định tại Kỳ họp tháng 12 năm 2021.

3. Chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Tân Hòa, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Báo cáo số 677/BC-SKHĐT ngày 21/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư):

Nhất trí với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 677/BC-SKHĐT ngày 21/10/2021. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

4. Khó khăn vướng mắc trong việc chuẩn bị đầu tư các khu dân cư, khu đô thị (Báo cáo số 2630/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 21/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đối với 16 dự án đã có quy hoạch sử dụng đất nhưng thiếu chỉ tiêu đơn vị đất ở so quy hoạch xây dựng chi tiết: Các dự án thiếu không quá 5% chỉ tiêu đơn vị đất ở được thực hiện bình thường, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm bố trí điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; các dự án thiếu trên 5% chỉ tiêu đơn vị đất ở phải để lại, yêu cầu UBND huyện, thành phố bổ sung đủ mới triển khai tiếp.

Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chỉ đạo rà soát, xem xét lại vấn đề cần thiết phải phân bổ chỉ tiêu đơn vị đất ở chi tiết để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021.

5. Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 (Tờ trình số 108/TTr-SKHĐT ngày 15/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu, xây dựng lại Chương trình xúc tiến đầu tư cho phù hợp với thực tiễn hiện nay của tỉnh; trong đó trọng tâm là các nội dung: (1) Duy trì, nâng cao chất lượng thông tin về xúc tiến đầu tư trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý KCN tỉnh; (2) Xây dựng hệ thống tài liệu về xúc tiến đầu tư (như đĩa VCD, bản đồ, cẩm nang thông tin về tiềm năng, lợi thế của tỉnh...); phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang truyền thông quảng bá về môi trường đầu tư của tỉnh; (3) Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại giao đối với các đại sứ quán, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; (4) Tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; (5) Công tác đón tiếp các nhà đầu tư đến tỉnh (nghiên cứu quà tặng của tỉnh khi tiếp đón các nhà đầu tư); (6) Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư.

6. Xem xét xử lý đối với dự án “Đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh” của Công ty TNHH thương mại dịch vụ KK Bắc Giang

Nhất trí với phương án 2 theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2546/SKHĐT-KTĐN ngày 12/10/2021 và phù hợp với Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Việt Yên triển khai thực hiện, chấp hành theo kết luận của Thanh tra chính phủ (chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật, thu hồi đất để thực hiện theo quy hoạch, không đền bù các công trình xây dựng do nhà đầu tư vi phạm quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng...).

7. Công tác chuẩn bị buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (Công văn số 2639/SKHĐT-TTQH ngày 21/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 1951/SGTVT-QLCL ngày 19/10/2021 của Sở Giao thông vận tải)

Việc chuẩn bị các nội dung làm việc cần ngắn gọn (không quá 5 trang), đi vào trọng tâm, lựa chọn những công việc 2 địa phương cùng thực hiện đảm bảo thiết thực; riêng về kết nối giao thông đề xuất các tuyến như sau:

(1) Mở rộng tuyến ĐT 293 đoạn Km42 thuộc xã Vô Tranh, huyện Lục Nam đi sang huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh;

(2) Nâng cấp tuyến QL279, từ Sơn Động sang Hạ Long.

(3) Nâng cấp tuyến từ Mực đi Đèo Kiếm thuộc xã Dương Huru, huyện Sơn Động sang xã Lương Mông thuộc huyện Ba Chẽ kết nối đến Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

(4) Lựa chọn mở mới 1 tuyến, có thể nghiên cứu đầu tư làm hầm khi điều kiện cho phép.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

8. Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường gom bên phải cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn từ ĐT295 đến nút giao QL37 huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Nhất trí với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh tại Báo cáo số 245/BC-BQLDA ngày 21/10/2021.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

9. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh (Công văn số 3641/STNMT-KHTC ngày 21/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Lưu ý: Bổ sung thêm nội dung hỗ trợ khác và phương án thưởng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

10. Giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước mặt sông Thương

Nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3600/STNMT-TNKS ngày 20/10/2021. Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Giang và UBND các huyện, thành phố có liên quan triển khai thực hiện.

11. Phương án giải quyết vụ việc giữa thôn Khe Tấu, xã Yên Định, huyện Sơn Động và thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn

Cơ bản nhất trí với Báo cáo số 02/BC-TCT ngày 20/10/2021 của Tổ công tác (do PCT UBND tỉnh Lê Ô Pích làm tổ trưởng) về phương án giải quyết vụ việc giữa thôn Khe Tấu, xã Yên Định, huyện Sơn Động và thôn Vách Gạo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn. Lưu ý: Tổ công tác cần lên phương án khai thác cây chi tiết, cụ thể, đảm bảo an toàn, tính toán hết các vấn đề phức tạp phát sinh. Yêu cầu UBND huyện Sơn Động, UBND huyện Lục Ngạn thành lập tổ công tác của hai huyện (do Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo) để nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền không để nhân dân lên ngăn cản công tác khai thác gỗ, không lấn chiếm lại diện tích đất đã hoàn thành khai thác, đảm bảo khai thác đến đâu bảo vệ được đất đến đó. Chủ động xây dựng phương án giải quyết tiếp theo

sau khi hoàn thành khai thác cây, báo cáo xin ý kiến tại phiên họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện.

Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích trực tiếp chỉ đạo thực hiện nội dung trên.

12. Đề nghị xem xét, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được UBND tỉnh thông qua (Công văn số 1533/SNV-TCBC ngày 13/10/2021 của Sở Nội vụ)

Giao Sở Nội vụ bổ sung nội dung “xin ý kiến cơ quan chủ quản” tại Điều 4, Điều 5 Chương II quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trình ký ban hành theo quy định.

13. Mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ, hóa chất, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Y tế tại Báo cáo số 775/BC-SYT ngày 19/10/2021 về đề xuất nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ, hóa chất, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Giao Sở Y tế rà soát lại các nội dung mua sắm, chia làm 3 đợt, đợt 1 mua sắm, trang bị những nội dung cấp thiết cần ngay cho công tác phòng, chống dịch; còn lại bố trí mua sắm vào dự toán ngân sách năm 2022.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

14. Đề án xây dựng thí điểm vùng chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao, tập trung quy mô lớn trên địa bàn huyện Tân Yên, giai đoạn 2021-2026

Nhất trí với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 165/TTr-KHCN ngày 20/10/2021. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

15. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, xã Song Khê thành phố Bắc Giang.

Nhất trí với đề xuất của UBND thành phố Bắc Giang tại Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 18/10/2021. Giao UBND thành phố Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

16. Điều chỉnh cục bộ đề án Quy hoạch chi tiết khu số 6, 7 đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang tỷ lệ 1/500 (khu vực lô ký hiệu C-HH-01 và lô C-HH-02).

Nhất trí với đề xuất của UBND thành phố Bắc Giang tại Báo cáo số 499/BC-UBND ngày 18/10/2021. Giao UBND thành phố Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

17. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/10.000), Quy hoạch phân khu số 4 và phân khu số 5, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).

Nhất trí với kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 411/BC-SXD ngày 18/10/2021. Giao UBND thành phố Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

18. Báo cáo tình hình tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 của ngành ngân hàng

Cơ bản nhất trí với Báo cáo số 1316/BC-BGI ngày 20/10/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang về tình hình tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của ngành ngân hàng tỉnh.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo, nắm bắt kịp thời các kiến nghị, phản ánh của khách hàng; chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ hoặc chi nhánh ngân hàng có biểu hiện gây khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng cũng như trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; phổ biến kịp thời thông tin về những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của ngành; xem xét việc giảm lãi suất, cơ cấu lại các khoản vay thuộc thẩm quyền cho phù hợp trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.

19. Khảo sát, lập dự án đầu tư hạ tầng CCN Thanh Sơn, huyện Sơn Động

Nhất trí với đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 1128/SCT-QLCN ngày 15/10/2021. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

20. Khảo sát, lập dự án đầu tư hạ tầng CCN Nénh, huyện Việt (Công văn số 1163/SCT-QLCN ngày 21/10/2021 của Sở Công Thương)

Nhất trí với đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 1163/SCT-QLCN ngày 21/10/2021. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận phiên giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TKCT, các CV;
 - + Lưu: VT, TH.Thảo.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Tuấn Phú